

# Thắc mắc và Giải đáp về Thuốc COVID-19



**Chúng ta có những công cụ mới, hiệu quả để chăm sóc tốt cho bản thân nếu chúng ta nhiễm COVID-19.**

Thuốc COVID-19 an toàn, miễn phí, phổ biến rộng rãi và có hiệu quả cao trong việc ngăn bệnh COVID-19 trở nên nghiêm trọng. Các thuốc này có thể ngăn vi rút nhân lên trong cơ thể bạn, có thể giúp bạn có kết quả xét nghiệm âm tính sớm hơn và có thể giảm rủi ro phát triển triệu chứng COVID kéo dài.

## **CÁI GÌ là thuốc điều trị COVID-19?**

Các loại thuốc có thể **ngăn bệnh COVID-19 trở nên nghiêm trọng.**

Các thuốc này miễn phí, phổ biến rộng rãi và có hiệu quả cao.

## **AI nên dùng thuốc điều trị COVID-19?**

Tất cả người dân California từ 12 tuổi trở lên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có triệu chứng nên đi khám để nhận thuốc điều trị COVID-19, được cung cấp miễn phí bất kể tình trạng bảo hiểm hay quốc tịch. **Thuốc điều trị COVID-19 được khuyến dùng cho những người có hoàn cảnh và tình trạng nhất định khiến họ có rủi ro cao bị bệnh COVID-19 nặng hơn**, chẳng hạn như từ 50 tuổi trở lên, chưa tiêm cập nhật vắc xin COVID-19, béo phì, ít hoạt động thể chất, hút thuốc, hen suyễn, tiểu đường, tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm, thuộc chủng tộc/dân tộc thiểu số, v.v.

**Trên thực tế, hầu hết người lớn và một số thanh thiếu niên đủ điều kiện và nên dùng thuốc điều trị COVID-19.**

## **KHI NÀO tôi nên dùng thuốc điều trị COVID-19?**

Phải dùng thuốc điều trị **trong vòng 5-7 ngày kể từ khi triệu chứng xuất hiện.** Vì vậy, nếu bạn bắt đầu cảm thấy bị ốm, hãy **hành động nhanh chóng** để được xét nghiệm COVID-19 và dùng thuốc miễn phí.

Hãy dùng thuốc khi bệnh của bạn còn nhẹ – **đừng chờ cho đến khi bệnh nặng hơn.**

## **TAI SAO tôi nên dùng thuốc điều trị?**

Thuốc điều trị COVID-19 có tác dụng ngăn chặn bệnh COVID-19 trở nên nghiêm trọng. Bằng chứng khoa học cho thấy thuốc điều trị giảm **tối thiểu một nửa** rủi ro mắc các triệu chứng nghiêm trọng, nhập viện và tử vong.

Bằng chứng ban đầu cũng cho thấy thuốc điều trị có thể **giảm rủi ro phát triển triệu chứng COVID kéo dài.**

Thuốc điều trị COVID-19 cũng có thể ngăn vi rút **nhân lên trong cơ thể bạn và lây nhiễm sang nhiều tế bào hơn**, điều này có thể giúp bạn có kết quả xét nghiệm âm tính sớm hơn.

## NƠI tôi nhận thuốc điều trị COVID-19?

Bạn có nhiều lựa chọn. Bạn không cần phải có bảo hiểm hoặc quốc tịch Hoa Kỳ.

- **Gọi điện cho bác sĩ của bạn hoặc trung tâm chăm sóc khẩn cấp.** Nếu bạn có bảo hiểm, bạn có thể gọi số điện thoại trên thẻ bảo hiểm để được hỗ trợ đặt lịch hẹn.
- Tìm địa điểm Xét nghiệm để Điều trị gần bạn. Để tìm một địa điểm, hãy gọi cho đường dây nóng COVID-19 toàn tiểu bang theo số 833-422-4255.
- **Đặt hẹn qua điện thoại hoặc video miễn phí** thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa miễn phí của California và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào cùng ngày hoặc ngày hôm sau. Gọi **833-686-5051** hoặc vào [sesamecare.com/covidca](https://www.sesamecare.com/covidca).
- Một số nhà thuốc có dược sĩ có thể kê toa điều trị cho bạn. Gọi cho nhà thuốc của bạn để xem họ có cung cấp dịch vụ này không.

**Hãy gọi cho đường dây nóng COVID-19 toàn tiểu bang** để được giải đáp thắc mắc và giúp tìm thuốc điều trị COVID miễn phí, theo số **833-422-4255**. Vào [YouCanBeatIt.org](https://www.YouCanBeatIt.org) nếu bạn hội đủ điều kiện nhưng bị từ chối cung cấp thuốc.

## TÁC DỤNG PHỤ là gì?

Hầu hết mọi người đều **không gặp tác dụng phụ**. Paxlovid, thuốc COVID-19 được kê toa rộng rãi nhất, có các tác dụng phụ thường gặp nhất ở mức nhẹ, chẳng hạn như buồn nôn hoặc vị đắng.

## Thuốc điều trị COVID-19 hoạt động NHƯ THẾ NÀO?

Thuốc điều trị COVID-19 có tác dụng ngăn bệnh COVID-19 trở nên nghiêm trọng. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cho bạn biết thuốc nào phù hợp với bạn.

**Thuốc điều trị kháng vi rút** ngăn vi rút nhân lên trong cơ thể bạn và lây nhiễm sang nhiều tế bào hơn, điều này có thể ngăn bệnh COVID-19 trở nên nghiêm trọng và cũng giúp bạn có kết quả xét nghiệm âm tính sớm hơn.

## Thuốc điều trị COVID-19 CÓ CHI PHÍ bao nhiêu?

**Thuốc điều trị COVID-19 được miễn phí bất kể tình trạng bảo hiểm hay quốc tịch.** Hãy gọi cho Đường dây nóng COVID-19 của Tiểu bang nếu bạn bị tính phí nhằm cho thuốc COVID-19 theo số **833-422-4255**.

## TÁI PHÁT là gì?

Các triệu chứng nhẹ quay trở lại và có kết quả xét nghiệm dương tính mới vài ngày sau khi xét nghiệm âm tính. Hiện tượng này có thể xảy ra với COVID-19 **bất kể bạn có dùng thuốc điều trị không**.

Hầu hết mọi người không gặp hiện tượng tái phát sau khi dùng thuốc điều trị.

Tái phát sau khi dùng thuốc điều trị COVID-19 **không có nghĩa là thuốc điều trị không có tác dụng** vì thuốc vẫn ngăn ngừa bệnh nặng. **Lợi ích của thuốc điều trị lớn hơn rủi ro tái phát.**

Để biết thêm thông tin về chăm sóc và điều trị COVID-19, hãy truy cập [YouCanBeatIt.org](https://www.YouCanBeatIt.org) hoặc gọi đến đường dây nóng COVID toàn tiểu bang theo số **(833)-422-4255**.